



## คณะกรรมการ มร.ลป. จัดกิจกรรม "งานตรุษจีน ประจำปี 2567"



ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานนำคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ไหว้เทพเจ้ารับวันปีใหม่จีน เพื่อเป็นมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้ร่วมงาน พร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม “งานตรุษจีน ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานกลางอาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายกิตติพงษ์ แซ่พาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนผู้ร่วมงาน ให้ความสนใจร่วมกิจกรรม กว่า 150 คน มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การแสดงเชิดสิงโต การแสดงเล่าตำนานวันตรุษจีน กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถาม การสอนเขียนอักษรจีน การสอนพับกระดาษไหว้เจ้า และการทำเกี้ยวแจกแก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารมงคลที่เชื่อกันว่าจะทำให้มีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ตลอดปี

เทศกาลวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ดังนั้นสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน เปิดโอกาสให้ นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมงาน ได้เกิดการพัฒนานตนเอง เกิดการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน มีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน



# คณะกรรมการ มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ดร.สุธิดา พลขานี หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ นางกิ่งดาว บัดเปา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุพรรณิ ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง และคณะ ในการนิเทศตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องผลิตรายการและสื่อการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดูแลนักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์ฯ จำนวน 34 คน โดยนักศึกษาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

# คณะมนุษยฯ มร.ลป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปลอด รองคณบดีฯ และ อ.อมารพ ปวงรังสี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาาร่วมกันของคนในชุมชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของชุมชนทางด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งสู่การเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร





# สศว. มร.ลป. ร่วมการประชุมสามัญประจำปี สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3



ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี สภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เมื่อระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม อ.ดร.ทิวพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ประธานสภาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานต่อ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการวางแผนการบริหารงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมอนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัล "ราชภัฏคุณากร" ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น และสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2567 พร้อมกันนี้ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นรับรางวัล "ภูมิราชภัฏ" แทน นายทูล ทิมน ปราชญ์ชุมชน ประเภท เครื่องดนตรีล้านนา จากนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกด้วย

# สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีคฤหบดีน้อยในชุมชน

เมื่อระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษานักศิลปะและวัฒนธรรม และ คุณครูสุภาพร มีธรรม ครูโรงเรียนบ้านก่อ เป็นวิทยากร ในการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนโดยมีคฤหบดีน้อยในชุมชน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

โดยเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 โรงเรียนบ้านก่อ เกี่ยวกับการรู้จักท้องถิ่นรวมถึงสถานที่สำคัญภายในชุมชนของตนเอง การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปกรรมท้องถิ่นภายในวัดบ้านก่อ และการสร้างมีคฤหบดีน้อยนำชมภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ของวิหารวัดบ้านก่อ ซึ่งได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านก่อ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง





# คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายคณบดี เครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดี และประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษา



เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ห้องประชุมสละวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภาพรวมของคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ รวมทั้งร่วมคัดเลือกประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งหารือในเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ในภาคบ่าย นางสาวลลิตา อาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทหารือสถานการณ์ และการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนในแต่ละสถาบัน และระบบบริหารจัดการภายในสำนักงาน และ นายสหฤทธิ์ รัตติวงค์ นายกสิกรรมศึกษา นางสาวลลิตา เวียงไพฑูรย์ ผู้แทนนักศึกษา ได้ร่วมประชุมเครือข่ายสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการกิจกรรมนักศึกษาและโครงการวิศวกรรมสังคม

# คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพทางด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมที่ปิงกรังศรีมโหสถ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ โดยมี ผศ.ดำรงชัย โสภักดิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผศ.อัศม์ อัจฉริยะมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 529 คน

โดยนักศึกษสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมสามสัมพันธ์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาพืชศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การแข่งขันทักษะการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง การแข่งขันทักษะการเข้าด้ามจอบ การแข่งขันทักษะขยายพันธุ์พืช การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพการสัตวบาล การแข่งขันทักษะการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ และการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาขาพืชศาสตร์





# คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย



เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 51 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าวเป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับ “การทดลองทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้น” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับวิทยากรพิเศษ ว่าที่ พ.ต.ท.ศุภโชค มังฆะชาติ พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง ศศิธร บุญมาเปาะ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 ลำปาง ร่วมให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

# คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา

ผศ.สุรพงษ์ เพ็ชรหาญ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.วิภาณุช ไบลต อาจารย์สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และ นายพุทธรัตน์ เลิศศรี นักวิชาการศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมประจำปีของภาควิชาเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีของบุคลากรและสโมสรนักศึกษาระหว่างสถาบัน ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร และนักศึกษาได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาดังกล่าว โดยสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับโล่รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ในการนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้แนวคิดวิศวกรรมสังคมกับงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย





# สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี



เมื่อระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในหลักสูตร "ความแตกต่าง TFRS for NPAEs และ TFRS และหลัก ESG สำหรับกิจการ NPAEs และการจัดทำงบกระแสเงินสด" ณ ห้องประชุมอัญรินทร์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพในการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ให้กับผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้นำชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี คิดเป็นจำนวน 12 ชั่วโมง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโสจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมด้วย ผศ.ดร.แดน กุลรูป อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) และ Internal Auditing Certificate Program (IACP) และ ผศ.ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน

# คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลำปาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อ.สมัยพร อาซาด รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 คน รับการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลำปาง ในปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเบญจมาศ วงศ์มณีวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ - สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชานุรักษ์ดี โรงพยาบาลลำปาง





ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน



# วันพระราชทานนามราชภัฏ ๑๕ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมณารีนทนต์ ชั้น ๕ อาคารบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซ้อมพิธีการ ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

**ขอเชิญร่วมสั่งจองวัดกุ่มงกลม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

เนื้อโวละ ราคา 500 บาท  
เนื้อทองแดง ราคา 200 บาท

สั่งจองวัดกุ่มงกลมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

● สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาทำการ  
● ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สาขาสาขารวม หรือสาขา สาขาสาขารวม สาขา

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
**ขอเชิญ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ**

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

**ทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน การทํางาน ทบทวนกรอบกำหนดตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน**

**20-21 กุมภาพันธ์ 2567**  
เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมไอพาร์ริตม์ ชั้น 1 อาคารไอพาร์ ไรจน์ทริริ

สนทนารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  
☎ 054-237399 ต่อ 5134-8 (ในวันเวลาทำการ)

**รศ.สุรัชย์ วังญเมือง**  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล  
ของสถาบันอุดมศึกษา

**รับนักศึกษาใหม่**  
**ปริญญาตรี**  
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567

รับสมัครและชำระค่าสมัคร

**บัดนี้ - 25 ก.พ. 67**

☎ 0850294697 📠 086-4215760

ติดต่อสอบถาม 054-237399 ต่อ 5162 || [www.lpru.ac.th](http://www.lpru.ac.th)

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

**ขยายเวลา**รับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley BCG เพื่อนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย มูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาทำการ)  
พ.ศ.ดร.สรวิศ: 084-041-7747, น.โอรจง: 083-034-8341  
หรือ E-mail: [rainlpru@gmail.com](mailto:rainlpru@gmail.com)

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

**กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567**

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  
รอบที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

เวลาสอบ 13.00-16.00 น.

ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

**จุดลงทะเบียน** ณ ห้องประชุมบัวทอง

**อาคารสอบ** อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์  
อาคาร 6 ศูนย์ภาษา

**ITA 2024** **TRANSPARENCY WITH QUALITY**

โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ขอเชิญ** **สมัครวิจัยและแข่งขัน**

**อาจารย์ นักวิจัย**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

ลงทะเบียนขอรับการตรวจแก้ไขเนื้อหา และภาษา ของบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ (ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ 15 บทความ  
ภาษาไทย 20 บทความ

Register

เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567